
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลนามะเขือ 

 
------------------------------------------------------------------------------------ 

ผู้มาประชุม  
  1.  นายชัยณรงค์  อุทุมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
  2.  นายวิทยา  อารีเอื้อ    รองประธานสภาเทศบาล 
  3.  นายพรอำนวย  ไกยะแสง     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  4.  นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  5.  นายสุพรรณ  สุมาชัย    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  6.  นายยนตะจิต  ทาบรรหาร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  7.  ร.ต. เรืองรอง  คะกิจ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

8.  นายเจียมศักดิ์  เทวิญญา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
9.  นายลพิน  การรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10.  นายนพพล  บุญชูใสย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 /เลขานุการสภา 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางสาวนิตยา  ตาวะสี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2    ลาป่วย 
2. นายสหสัดี  ผลเอี่ยม    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลากจิ  

 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
  1. นายประมวล  ศรีดาแก้ว   นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 
  2. นายสิทธา  กาบสร้อย    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 

3. นายพิมพ์  นันประดิษฐ์   รองนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ 
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เริ่มการประชุมเวลา  10.00 น. 
 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง เรียนนายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือและ 
ประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 

2565  เข้าระเบียบวาระท่ี  1 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง ขอแจ้งว่า นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 2 ขอลาป่วยและ 
ประธานสภาฯ   นายสหัสดี  ผลเอ่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 ขอลากิจ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1  

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่  25 มกราคม  2565 
ที่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   กระทู้ถาม 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง             ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้ยื่นกระทู้ถาม  
ประธานสภาฯ      
นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  ขอสอบถามว่าการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 7 และ หมู่ 9 ไดผู้้รับจ้างหรือยัง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง             ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ตอบกระทู้ถาม  
ประธานสภาฯ   
นายประมวล  ศรีดาแก้ว  ขอชี้แจงว่าขณะนี้การซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 หมู่ 7 และ หมู่ 9 ไดผู้้รับจ้างแล้ว 
นายกเทศมนตรี    
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องที่เสนอใหม่ 

- การโอนงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง             เรื่องพิจารณาต่อไปคือ การโอนงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เทศบญัญัติ  
ประธานสภาฯ     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้  

รายการที่โอนลด งบประมาณจำนวน 93,000 บาท 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการ  ก่อสร้างถนนดินสายคุ้มหนองบัวลอย - นามะเขือ 
หมู่ 12 บ้านนามะเขือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน  สายคุ้มหนองบัวลอย -         
นามะเขือ หมู่ 12 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด 0.60 ม. มอก. จำนวน 21 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลนามะเขือที่ 05/2564 
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รายการที่โอนเพิ่ม งบประมาณจำนวน 90,400 บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการวางท่อเมนประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 (สาย
หน้าโรงเรียนบ้านโพนสวาง - บ้านโพนคำพุทธคีรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา
หมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 (สายหน้าโรงเรียนบ้านโพนสวาง – บ้านโพนคำพุทธคีรี) 
ระยะทางยาว 400 เมตร ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 100 ท่อน ข้อต่อ
ตรง จำนวน 100 อัน ข้องอ 90 องศา จำนวน 2 อัน น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 
250 กรัม จำนวน 3 กระป๋อง พร้อมค่าแรง ตามแบบเทศบาลตำบลนามะเขือ
งบประมาณจำนวน 59,000 บาท 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านนามะเขือ หมู่ 12 (รอบคุ้มหนอง  
บัวลอย) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านนามะเขือ หมู่ 12 (รอบคุ้ม
หนองบวัลอย) ลงลูกรังตลอดสาย งบประมาณจำนวน 31,400 บาท 
ขอเชิญสมาชิกได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว และขอเชิญ 

         อภิปรายซักถามข้อสงสัย 
ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง             ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณว่าเหตุใดงบประมาณ 
ประธานสภาฯ     รายการทีโ่อนลดจึงไมเ่ท่ากับงบประมาณรายการที่โอนเพ่ิม    
นายประมวล  ศรีดาแก้ว            ขอชี้แจงการโอนงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากได้มีการประชุมสมัยวิสามัญท่ี 1 ครั้งที่ 1  
นายกเทศมนตรี                     ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมาเพ่ือโอนงบประมาณในหมวดค่า 

ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง แต่ยังไม่แล้วเสร็จจึงได้มีการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ขึ้น  
คณะบริหารได้ร่วมปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาจัดทำโครงการที่ 
เหมาะสม จงึได้นำโครงการที่ได้มาเสนอให้ทีป่ระชุมสภาได้พิจารณาโอนเพ่ิมงบประมาณ  
รายละเอียดตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบแล้วนั้น ซึ่งงบประมาณไม่เท่ากัน 
อยู่ 2,600 บาท จึงขอความเห็นจากท่ีประชุมว่าจะพิจารณาในส่วนที่เหลืออย่างไร 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง             ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเพ่ิมและลดไม่เท่ากัน 
ประธานสภาฯ     อยู่ 2,600 บาท ถ้าหากจะประมาณการงบประมาณให้หมดต้องให้กองช่างประมาณการ 

ก่อสร้างใหมท่ำให้เสียเวลาไปอีก แต่ถ้าไม่โอนงบประมาณในส่วนนี้จะยังคงอยู่ในเทศบัญญัติ 
ซ่ึงคณะบริหารไม่สามารถใช้งบประมาณได้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลก่อน  
ดังนั้น อยากหารือกับสมาชิกสภาเทศบาลว่าควรจะโอนงบประมาณตามท่ีคณะบริหารเสนอ 
มา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายในการโอนงบประมาณ   

นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  ตามท่ีได้รับฟังจากประธานสภาเทศบาล กระผมเห็นด้วยในการโอนงบประมาณดังกล่าว 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง             ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ      
ที่ประชุม                       ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง             หากไม่มี ขอมติจากที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบในการโอนงบประมาณหมวดค่าทีด่ินและ 
ประธานสภาฯ     สิ่งก่อสร้างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้  
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รายการที่โอนลด งบประมาณจำนวน 93,000 บาท 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  รายการ  ก่อสร้างถนนดินสายคุ้มหนองบัวลอย - นามะเขือ 
หมู่ 12 บ้านนามะเขือ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน  สายคุ้มหนองบัวลอย -        
นามะเขือ หมู่ 12 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด 0.60 ม. มอก. จำนวน 21 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลนามะเขือที่ 05/2564 

 
รายการที่โอนเพิ่ม งบประมาณจำนวน 90,400 บาท 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการวางท่อเมนประปาหมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 (สาย
หน้าโรงเรียนบ้านโพนสวาง - บ้านโพนคำพุทธคีรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปา
หมู่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 (สายหน้าโรงเรียนบ้านโพนสวาง – บ้านโพนคำพุทธคีรี) 
ระยะทางยาว 400 เมตร ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 100 ท่อน ข้อต่อ
ตรง จำนวน 100 อัน ข้องอ 90 องศา จำนวน 2 อัน น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 
250 กรัม จำนวน 3 กระป๋อง พร้อมค่าแรง ตามแบบเทศบาลตำบลนามะเขือ
งบประมาณจำนวน 59,000 บาท 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านนามะเขือ หมู่ 12 (รอบคุ้มหนอง  
บัวลอย) เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านนามะเขือ หมู่ 12 (รอบคุ้ม
หนองบัวลอย) ลงลูกรังตลอดสาย งบประมาณจำนวน 31,400 บาท 

ที่ประชุม   เห็นชอบ        9   เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
งดออกเสียง    1  เสียง 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง             ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้พิจารณาการโอนงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและ 
ประธานสภาฯ     สิ่งก่อสร้าง เทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง อ่ืนๆ 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายนพพล  บุญชูใสย  ขอเสนอเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1     1. ประชาชนหมู่ 7 ขอบคุณคณะบริหารที่ทำให้น้ำประปาใสสะอาด มีคุณภาพดี 
       2. ได้สำรวจพ้ืนที่เพ่ือติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายดับ หมู่ 7 บ้านคำดอกซ้อน จำนวน 2  

       สาย คือ สายจากหน้าบ้านนายบุญจันทร์  ไร่รัตน์ และ สายจากบริเวณหน้าบ้าน  
       นางสาวจารุวรรณ  วชิาโคตร ได้แจ้งปรึกษากับกองช่างว่าต้องทำหนังสือส่งให้การ 
       ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมเด็จประมาณการแล้ว ขอฝากประธานไปยังให้คณะบริหารได้ 
       ติดตามด้วยว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด 
   3. ขอให้กำชับการเก็บขยะของพนักงานเพ่ือจะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน เพราะเก็บขยะ 
       ไม่ทันทำให้ขยะเน่าเหม็น 
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   4. ขอให้แก้ไขปัญหาถนนสาย หมู่ 7 - ท่าลำดวน น้ำกัดเซาะทำให้ประชาชนเดือดร้อนใน 
       การใช้ถนนซึ่งเคยได้แจ้งความเดือดร้อนแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและพัฒนา  
       ขอความกรุณา ขอความอนุเคราะห์ ความเมตตาแก้ไขปัญหาให้ด้วย 
   5. ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกดินออกจากร่องน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
       ตำบลนามะเขือเพ่ือฤดูฝนน้ำจะได้ไหลสะดวก ไม่ท่วมขัง 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง            ขอเชิญที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือได้ตอบข้อซักถามเรื่องการเกบ็ขยะ  
ประธานสภาฯ    
นายสิทธา  กาบสร้อย               ขอชี้แจงเรื่องการเก็บขยะ เนื่องจากเทศบาลตำบลนามะเขือได้เก็บขนขยะไปทิ้งในพ้ืนที่  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี            ของตำบลสหัสขันธ์ซึ่งเทศบาลตำบลโนนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบ ขยะที่ทิง้ได้ส่งกลิ่นและมี 

แมลงวันรบกวน ในอนาคตจะมีการกำหนดให้ต้องชั่งน้ำหนักก่อนทิ้ง เพราะขยะของเทศบาล 
ตำบลนามะเขือมีจำนวนมาก เทศบาลต้องหาวิธีลดปริมาณขยะลง ขอฝากให้สมาชิกสภา 
เทศบาลทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ ลดขยะ เพ่ือจะได้นำไปทิ้งน้อยลง  
การบริหารเก็บและขนขยะจะดีขึ้น 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายพรอำนวย  ไกยะแสง  ขอเสนอให้เร่งรัดการดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพราะถ้าเข้าสู่ฤดูฝนจะทำให้ประชาชน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เดือดร้อนสัญจรไปมาลำบาก โดยไม่ต้องรอเวลาเมื่อมีผู้รับจ้างแล้วควรเร่งดำเนินการเพ่ือ 

แก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนได้ทันเวลา  
นายเจียมศกัดิ์  เทวิญญา  ขอเสนอเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1     1. เรื่องการดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง ซึ่งขณะนี้ 

       ได้ดำเนินการกอ่สร้างแล้ว อยากทราบว่าผู้ออกแบบและผู้อนุมัติโครงการได้คำนึงถึง 
       ความปลอดภัยในการออกแบบโครงการหรือไม่ กระผมได้ไปสำรวจและถ่ายภาพมา 
       นำเสนอต่อสภาเทศบาล ปรากฏว่าการต่อเติมไม่มีความคงทนถาวร ไมม่ีเสาค้ำยัน  
       ไม่มีความปลอดภัยกับเด็ก ครู และผู้ปกครองที่ไปรอรับเด็กนักเรียน ซึ่งปรากฏตาม 
       ภาพนี้ ได้สอบถามกับผู้รับจ้างแล้ว แต่ก็ได้รับคำตอบว่าทำตามประมาณการ จึงขอให้ 
       สำรวจและปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่านี้ ตอนที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
       ประจำปี พ.ศ.2565 มปีระมาณราคาค่าก่อสร้างแนบมาไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมถนน 
       ลูกรัง ก่อสร้างถนน ปรับปรุงอาคาร สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูหรือไม่ สมาชิกทุก 
       ท่านต้องคำนึงถึงประโยชน์ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพ่ือให้ประชาชนได้รับ 
       ประโยชน์สุงสุด เพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาที่ต้องตรวจสอบการทำงานของ 
       คณะบรหิาร 
   2. เรื่องปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลนามะเขือ งบประมาณ 296,000 บาท ให้ 
       สมาชิกสภาเทศบาลได้พิจารณา ปร.4 ปร.5 กระผมได้เข้ามาติดต่อราชการได้เห็น 
       กระเบื้องกองใหญ่ หิน ทราย ได้สอบถามกับช่างว่ากำลังปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม  
       สมาชิกสภาเทศบาลจำได้หรือไม่ว่าในวันที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติได้อภิปรายเรื่องการ 
       ปรับปรุงหอประชุมโดยอยากให้ติดเครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมรอบข้างอาคาร หลังคา 
       ที่ชำรุด เสาชำรุด หน้าต่างชำรุด ทำไมไม่ซ่อมแซมแต่กลับปูกระเบื้องซึ่งใช้งบประมาณ 
       มากกว่ารายการอืน่ในวันนี้กระผมอยากให้สมาชิกได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในการ 
       ซ่อมแซม กระผมคิดว่าคณะบริหารวางใจช่างผู้ประมาณการมาก กระผมได้สำรวจพื้น 
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ซึ่งปูด้วยหินออ่นไม่มีชำรุดเสียหายแต่กลับประมาณการปูพ้ืนด้วยกระเบื้อง ไม่ทราบว่าทำไม 
ไม่ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด กระผมคิดว่าไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ได้ขอประมาณ 
การปรับปรุงหอประชุมที่ใช้ในเทศบัญญัติมาเพ่ือเปรียบเทียบกับประมาณการที่ได้ตอน 
พิจารณาร่างเทศบัญญัติเพ่ือจะได้ทราบว่าแบบไหนเปลี่ยนแปลงอย่างไร กระผมขอแบบ 
ประมาณการใหม่ด้วย งบประมาณ 296,000 บาท พร้อมรบัรองสำเนาถูกต้องด้วย พร้อม 
แจกให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน อยากให้สมาชิกสภาเทศบาลได้สำรวจพ้ืนที่ก่อสร้าง 
และให้พิจารณาว่าเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณหรือไม่ ทำหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบ 
การทำงานของคณะบริหาร ส่วนนายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัติงบประมาณ 
เมื่อสั่งการไปต้องติดตามผลการปฏิบัติงานด้วย และขอฝากให้คณะบริหารได้รับทราบว่าไม่ 
ควรไว้วางใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ด ีต้องศึกษาเองด้วย เรื่องนี้ไม่แน่อาจถึง ปปช. เพราะ 
ประชาชนหลายคนมาตรวจสอบว่างบประมาณที่ใช้ไม่คุ้มค่า เปลืองงบประมาณ ทำงาน 
หละหลวม ขอให้คณะบริหารได้พิจารณาว่าเกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนไม่เอ้ือประโยชน์ให้ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กระผมจะรอเรื่อยๆ แล้วจะรู้เองในอนาคตข้างหน้า ขอบคุณครับ  

ร้อยตรีเรืองรอง  คะกิจ       ขอเสนอเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1    1. ขอปรึกษาหารือกับการปฏิบัติราชการของพนักงานทั้ง พนักงาน พนักงานจ้าง และ 

      พนักงานจา้งเหมา ซึ่งทำงานไม่เต็มที่ เลิกก่อนเวลา ซึ่งกระผมรู้ดีว่าไม่ใช่หน้าที่ที่กระผม 
      จะมีหน้าที่ต้องกำชับ ขอให้คณะบริหารได้กำชับการปฏิบัติราชการของพนักงานให้ตรง 
      ต่อเวลา ทำงานให้คุ้มค่ากับภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ กระผมมองว่าทุกวันนี้ 
      คณะบริหารไม่กำชับ หละหลวม 
  2. เรื่องถังขยะไม่พอต่อการใช้งานของประชาชน เพราะบางคนได้ แต่บางคนไม่ได้ บางคน 
      ซื้อถงัขยะเอง ส่วนเรื่องการจัดเก็บขยะให้เป็นประจำและรักษาถังขยะให้ใช้งานได้นานๆ  
       ถ้าบริการดีประชาชนก็ชื่นชม 
  3. เครื่องเล่นสนามที่สวนสาธารณะหนองกกเชือกให้เก็บให้เรียบร้อย 
  4. ขอประชาสัมพันธ์ว่าขณะนี้ทางหลวงชนบทกำลังก่อสร้างถนนสายโป่งเชือก – นาคูณ  
      บริเวณจากหน้าบ้าน จ่าสุวรรณ – ปัม๊น้ำมันจ่าเบิร์ด 

นายวิทยา  อารีเอื้อ  ขอเสนอเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
รองประธานสภาฯ    1. ขอติดตามเรื่องที่ได้เสนอไปแล้ว เรื่องการขอใช้น้ำประปา บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 บริเวณ 

      จากหลังวัด – หนองนาโศก ที่อยากใช้น้ำผ่านการกรองว่าผลเป็นอย่างไร 
  2. กรณี นายปราณี  คำบุญมา ประชาชนบ้านโคกเจริญที่ขอใช้น้ำประปาโดยต่อใช้เองว่า 
      ได้อนุญาตหรอืไม่อย่างไร กระผมจะได้แจ้งให้ประชาชนรับทราบ 
  3. อยากให้ส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมได้หรือไม่ 

นายยนตะจิต  ทาบรรหาร       ขอเสนอเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2    1. ต้องขอบคุณคณะบริหารและพนักงานทีช่่วยตัดหญ้าถนนบ้านโพนคำพุทธคีรี แต่อยาก 

      ทราบว่าการทำงานของพนักงานที่ไปตัดหญ้าเลิกเร็ว ไปทำงานสาย เที่ยงกลับบ้าน  
      บางคนบอกว่าจะไปให้น้ำโค บางคนก็จะนำไกเ่ข้าร่ม ประมาณเวลา 15.00 น.  
      ขออนุญาตกลับไปหาไก่ชน ตัดหญ้าเหลือแค่ 200 เมตร ไม่ทำให้เสร็จ ซ่ึงกระผมทราบ 
      ดีว่าไม่มีหน้าทีก่ำชับพนักงานแต่ขอทราบเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานเวลาเท่าไหร่  
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  2.  กรณีไฟไหม้บ้านที่บ้านโพนคำพุทธคีรี ประชาชนบอกว่าแจ้งรถดับเพลิงแล้วแต่มาช้า  
       กระผมเห็นว่าไมช่้าแต่ข้ึนอยูก่ับการแจ้งเหตุเข้ามาของประชาชนเพราะบางคนไม่รู้ว่า 
       จะแจ้งเหตุมาที่เบอร์โทรไหน ควรจะทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

นายนพพล  บุญชูใสย       ขอชี้แจงเรื่องการส่งรายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุมขอส่งในการประชุมคราว 
สมาชิกสภาฯ เขต 1/  ต่อไป   
เลขานุการสภาฯ 
นายสุพรรณ  สุมาชัย        ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทองให้แก้ไขซึ่ง 
สมาชิกสภาฯ เขต 1   ไม่มีความปลอดภัย ไม่มีคุณภาพ  
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญนายกเทศมนตรีพร้อมคณะบริหารได้ตอบข้อซักถามเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายประมวล  ศรีดาแก้ว  ขอตอบข้อซักถามเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
นายกเทศมนตรี       1. กรณีการเก็บขยะให้เป็นปกติ อย่ารีบเร่งเกินไป รับทราบและจะแจ้งกำชับพนักงานให้ 

        ดำเนินการ ขอเพ่ิมเติมปัญหาใหญ่ในการทิ้งขยะที่ตำบลโนนบุรีซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ตำบล 
        สหัสขันธ์มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหามลภาวะจากกองขยะ เทศบาลตำบลนามะเขือ 
        มีขยะมาก ต้องมีการคัดแยกขยะ 
    2. เรื่องการประมาณราคาไฟฟ้าสายดับ ได้สอบถามช่างไฟฟ้าแล้วยังไม่มีประมาณการ 
        ส่วนไฟฟ้าสาธารณะที่มีหลอดแต่ไฟฟ้าดับเป็นจุดที่ไม่มีไฟฟ้าสายดับต้องแจ้งประมาณ 
        การใหม ่
    3. เรื่องขุดลอกดินร่องระบายน้ำหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะเขือนั้นจะ 
        ดำเนินการแจ้งพนักงานให้ดำเนินการต่อไป 

                   สว่นการแก้ไขปัญหาเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขอมอบให้ นายพิมพ์  นันประดิษฐ์  
                                          ได้ตอบข้อซักถาม 
นายพิมพ์  นันประดิษฐ์  ขอตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
รองนายกเทศมนตรี                      1. ถนนคอนกรีตชำรุดที่หมู่ 7 บริเวณหน้าบ้าน นายลำไย วงไชยา ช่างประมาณการแล้ว  

          ขณะนี้ดำเนินการหาผู้รับจ้าง 
    2. ถนนคอนกรีตบริเวณทางเข้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะเขอืที่เป็นยัง  

          ไม่จรดกัน ช่างประมาณการแล้ว ขณะนี้ดำเนินการหาผู้รับจ้าง 
    3. ถนนคอนกรีต หมู่ 1 บริเวณหน้าบ้าน นายจรูญ  ณ สาโรจ์ ช่างประมาณการแล้ว  
        ขณะนี้ดำเนินการหาผู้รับจ้าง 
    4. ถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อจะแจ้งกองช่างออกสำรวจและซ่อมแซมตามงบประมาณท่ี 
        มีอยู่ 
    5. เรื่องความล่าช้าของผู้รับจ้างนั้น ขอชี้แจงว่าผู้รับจ้างมีการทำสัญญาดำเนินการ 
        ก่อสร้างและมีระยะเวลา เมื่อผู้รับเหมาทำสัญญาเสร็จแล้วแทศบาลไม่สามารถเร่งรัด 
        ได้หากไม่ครบสัญญาจ้าง แต่ถ้าหมดสัญญาจ้างแล้วในสัญญาจ้างได้ระบุไว้ว่าจะต้อง 
        จ่ายค่าปรับเท่าไหร่ ผู้รับจ้างคงจะลงมือดำเนินการในเร็วๆ นี้ 
    6. เรื่องปัญหาขยะนั้นเป็นปัญหาระดับโลก วันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมากระผม 
        ไดเ้ข้าประชุมร่วม 4 ตำบล คือ เทศบาลตำบลโนนบุรี เทศบาลตำบลนามะเขือ  
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       เทศบาลตำบลนิคม องค์การบริหารส่วนตำบลสหัสขันธ์โดยมีผู้เดอืดร้อนคือ ตำบล   
       โนนน้ำเกลี้ยง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านบ้านนาคูณ บ้านนาสมบูรณ์ ซ่ึง 
       เป็นผูร้้องเรียนให้ยกเลิกนำขยะไปทิง้ทีพ้ื่นที่ของตำบลสหัสขันธ์ โดยมีตัวแทนจาก 
       โรงไฟฟ้าชีวมวล นายกเทศมนตรีตำบลกมลาไสยมาร่วมประชุม จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับ  
       งบประมาณในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลและจะมีการก่อสร้างอีกประมาณ 3 ปี โดย 
       สามารถรองรับขยะได้ทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนาม MOU และ 
       โรงไฟฟ้าจะรับผิดชอบ ในกรณีมีผู้เดือดร้อนได้รับผลกระทบจะรับผิดชอบเยียวยาใน 
       ระยะ 500 เมตร ขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณา แต่ก่อนที่จะมีโรงงาน 
       ไฟฟ้าชีวมวลจะสร้างเสร็จ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะดังนี้   
    6.1 ให้แต่ละเทศบาลหาวิธีลดปริมาณขยะลงซึ่งสวนทางกับปริมาณขยะที่ 
                   ประชาชนทิง้  
             6.2 กำหนดปริมาณขยะที่จะทิ้งที่บ่อขยะและต้องทำรายงานแต่ละเดือนเพ่ือจะ 
                   ทราบว่าในเดือนต่อไปต้องลดปริมาณขยะที่นำไปทิง้ลง 
    7. เรื่องน้ำประปาบ้านโคกเจริญได้แจ้งผู้รับผิดชอบไปแก้ไขปัญหาแต่ยังไมไ่ดร้ับรายงาน 
    8. เรื่องการมาปฏิบัติราชการของพนักงานที่มาสาย กลับเร็ว จะปรับปรุงแก้ไขโดย 
        บังคับใช้ระเบียบกฎหมายซึ่งมชีัดเจนอยู่แล้ว 

     ขอปรึกษาหารือแนวทางกับสมาชิกสภาในการลดขยะ หลายแห่งทำธนาคารขยะ 
กระผมจะศึกษาก่อน และทางกมลาไสยมีการประมูลเก็บขยะที่บ่อขยะ ถ้าคัดแยกขยะ 
ออกมาแล้วจะดีแต่ทางเทศบาลเคยทำแล้วไม่ได้ผลเพราะมีรถเก็บขยะคันเดียว ถ้าคัดแยก 
ออกมาแล้วนำมารวมกันก็เหมือนไม่ได้คัดแยก ขอคำแนะนำจากสมาชิกสภาเทศบาล 

นายชัยณรงค์  อทุุมทอง             ขอเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
นายพรอำนวย  ไกยะแสง           ปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาระดับชาติ ระดับโลก เนื่องจากพ้ืนที่เท่าเดิมแต่ขยะกลับเพ่ิมข้ึน 
สมาชิกสภาฯ เขต 2           ถ้าคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย แต่เวลาทิ้งก็มีรถขนขยะคันเดียว ขยะก็รวมกัน 

          เหมือนเดิม แนวทางการแก้ปัญหาในขณะนี้ต้องแก้ทีแ่ต่ละบุคคล แล้วค่อยหาแนวทางแก้ไข 
          โดยเชิญคณะผู้นำมาร่วมประชุมด้วยเพื่อระดมแสดงความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

นายชัยณรงค์  อทุุมทอง             ในการแก้ไขปัญหาขยะต้องใช้งบประมาณมาก ในเทศบัญญัติตั้งไว้ 50,000,000 บาท  
ประธานสภาฯ     จะแก้ไขปัญหาขยะต้องมีพนักงานเพ่ิม รถขยะเพิ่ม งบประมาณคงไม่เพียงพอเพราะ 

งบประมาณในการพัฒนาก็มีแค่ 2,000,000 – 3,000,000 บาท ขอเชิญสมาชิกได้แสดง 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 

นายเจียมศกัดิ์  เทวิญญา  ตามท่ีได้รับฟังความคิดเห็นของแต่สมาชิกสภาเทศบาล กระผมมีแนวความคิดว่าเมื่อมีรถขยะ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ประชาชนก็นำขยะมาไว้เพ่ือรอให้เทศบาลเก็บ แต่ก่อนมีพนักงานน้อยต่อมาเพ่ิมพนักงานขึ้น 

แตร่ถเก็บขยะไม่เพ่ิม วิธีการหางบประมาณมาเพ่ิมเพ่ือจัดซื้อรถเก็บขยะก็ไม่มี มีแต่บอกว่า 
งบประมาณไม่เพยีงพอ ในการของบประมาณก็ไม่มีใครขอรถเก็บขยะ แต่ขยะเพ่ิมปริมาณขึ้น 
ทุกวัน ในอดีตได้มีการรณรงค์คัดแยกขยะแล้วมีการตั้งจุดรับขยะอันตรายแค่จุดเดียวในแต่ละ 
หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีครัวเรือนมาก ตั้งไว้แค่จุดเดียวไมม่ีใครขนขยะมาทิ้งเพราะที่ทิ้ง 
น้อย ถ้าจะแก้ไขปัญหาเรื่องขยะต้องจัดสรรงบประมาณให้ เช่น การจัดซื้อถังขยะต้องเพ่ิมให้ 
เพียงพอ ในการบริหารจัดการเรื่องขยะต้องควบคุมเพราะพนักงานไม่เก็บทุกบ้าน บางบ้านก็ 
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เก็บแต่บางบ้านไม่เก็บ และการเก็บค่าบริการเก็บขยะก็เก็บเป็นรายปี ได้สอบถามกับ 
พนักงานว่าเก็บเป็นรายปีหมดทุกคนหรือไม่ พนักงานตอบว่าบางคนก็เก็บ บางคนก็ไม่เก็บซึ่ง 
กระผมก็พ่ึงได้รับทราบ กระผมเห็นว่าการคัดแยกขยะต้องบอกวิธีให้ประชาชนได้รับทราบว่า 
จะคัดแยกอย่างไรและใช้กฎระเบียบบังคับ ในการเก็บขยะก็เหมือนกันควรจะมีระเบียบใน 
การเก็บเพราะขณะนี้ไม่มีความเรียบร้อยเช่น ประชาชนทิ้งขยะไม่ทันให้ประชาชนตามไปทิ้ง 
ขยะ พนักงานโยนถังขยะทำให้ถังขยะชำรุดเสียหาย ขอให้คณะบริหารได้บริหารจัดการให้ดี  
หาสาเหตุในการจัดเก็บขยะและคณะบริหารต้องบังคับใช้ให้เกิดผล การแก้ไขปัญหาต้อง 
คิดถึงสภาพพ้ืนที่หมู่บ้าน การจัดซื้อถังขยะขนาดเล็กแต่ระยะเวลาในการจัดเก็บขยะตั้ง 7  
วัน ประชาชนจัดซื้อถังขยะมาใช้เองแต่ปรากฏว่าคนเก็บขยะไม่รักษาถังขยะ ในการจัดเก็บ 
ขยะต้องแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น วันจันทร์จะมาเก็บ วันอาทิตย์ตอนเย็นให้ 
ประชาชนนำมาทิ้ง แต่ปรากฏว่าบางครั้งรถไม่มาเก็บ สุนัขก็มาคุ้ยขยะ พวกกระผมพร้อมที่ 
จะร่วมมือกับคณะบริหาร ขอฝากให้คณะบริหารได้บริหารจัดการจัดสรรงบประมาณและขอ 
ฝากว่า ทำดีแต่ไม่มีใครเกรงใจ การตัดสินใจจะทำอะไรลำบากท้ังนั้น ขอบคุณครับ 

นายชัยณรงค์  อทุุมทอง             ปัญหาขยะ ก่อนจะมีการเก็บขยะจะมีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านโนนอุดมไม่ให้มีถังขยะ 
ประธานสภาฯ     ประชาชนในหมู่บ้านบริหารจัดการขยะเองในแต่ละครัวเรือน ขณะนี้ก็ไม่ให้มีถังขยะ 10 ปีที่ 

ผ่านมาจัดการเอง ไม่เกิดปัญหา 8 ปีที่ผ่านมา 11 หมู่บ้านมีปัญหาเรื่องขยะ ขอให้หาทาง 
แก้ไขปัญหา กระผมขอเสนอให้แต่ละครัวเรือนจัดการขยะเองเหมือนอดีตที่ผ่านมา หรือ 
จะแยกขยะนำขยะส่วนหนึ่งไปจำหน่าย ขอเชิญสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ที่ประชุม   ไม่มี 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง            หากไม่มี ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถาม  
ประธานสภาฯ      
นายประมวล  ศรีดาแก้ว            ขอตอบข้อซักถาม ดังนี้  
นายกเทศมนตรี        1. เรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรังล่าช้า นายพิมพ์  นันประดิษฐ์ รองนายกเทศมนตรีได้ตอบ 

      ข้อซักถามไปแล้ว 
       2. เรื่องปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง ว่าโครงหลังคาไม่แข็งแรงซึ่งสร้าง 

       ตามแบบแปลน กระผมได้สำรวจแล้วปรากฏว่าจะต้องเพ่ิมเหล็กคำ้ยันอีก 
       3. เรื่องปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลนามะเขือ ให้พิจารณาตามแบบ ปร.4 ปร.5 ที่ 

       ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว คณะบริหารได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติ คณะบริหารทราบดีว่า 
       การบริหารงานต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ยึดตาม 
       เทศบัญญัติ ช่างควบคุมงาน จะทำอะไรก็ต้องผ่านสภาเทศบาล 

       4. เรื่องการเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลนั้น คณะบริหารได้กำชับให้พนักงาน 
       ได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของเวลาราชการ เช่น การออกนอกสถานที่ราชการต้อง 
       เสนอหนังสือขออนุญาตเสนอให้นายกเทศมนตรีได้อนุญาต ขอขอบคุณสมาชิกสภา 
       เทศบาลที่ได้ให้คำแนะนำ 

       5. เรื่องการเก็บอุปกรณ์ท่ีชำรุดที่สนามกีฬาหนองกกเชือกจะได้แจ้งพนักงานให้ดำเนินการ  
       แต่เทศบาลยังไม่มีที่เก็บเพียงพอ สาเหตุที่เก็บไว้ที่สนามกีฬาเพราะจะซ่อมแซม 
   6. ขอขอบคุณ นายยนตะจิต  ทาบรรหาร ที่ได้เสนอแนะเรื่องเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน 
       จะปรับปรุงแก้ไข 
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   7. การประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุไฟฟ้าไหม้ เทศบาลได้แจ้งให้ผู้นำรับทราบ  
       แตเ่พ่ือความรวดเร็วเทศบาลจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 
       ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
   8. เรื่องการบริหารจัดการขยะ ในหมู่ 10 เป็นต้นแบบที่ดี ปัญหาที่เกิดที่บ้านโป่งเชือกที่ 
       รถเก็บขยะไม่เกบ็เพราะขาดการประสานงานกัน กระผมจะให้พนักงานได้แจ้งผู้นำ 
       ชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรบัทราบถ้ารถเก็บขยะชำรุด ปัญหาหลักคือจะทำ 
       อย่างไรขยะจะไม่เป็นมลพิษต่อประชาชน 

นายชัยณรงค์  อทุุมทอง             ขอเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
นายเจียมศกัดิ์  เทวิญญา  ขอเพ่ิมเติมเรื่องโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง ว่าโครงหลังคาที่ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ก่อสร้างเสร็จมองดูแล้วไม่ปลอดภัย ซึ่งกระผมได้เห็นขณะก่อสร้าง อยากทราบว่าคณะ 

บริหารที่ว่ากรณีต้องเพ่ิมเหล็กค้ำยันซึ่งไม่อยู่ในแบบแปลน ไม่ทราบว่ามาได้อย่างไร แต่
กระผมคิดว่าในวันที่ตรวจรับงานก่อสร้างให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนามะเขือ เขต 1 ไป
ตรวจสอบงานก่อสร้างด้วย เพราะอยากทราบว่าผู้ที่ตรวจรับงานจะมีข้อตำหนิอะไร หรือ
ตรวจรับงานผ่านเพราะอะไร ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย อยากให้เหล็กค้ำยันอีก 6 อัน เพ่ือโครง
หลังคาจะได้แข็งแรงและปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนและให้ประชาชนที่ได้ร้องทุกข์ได้สบาย
ใจ ขอให้คณะบริหารได้พิจารณาดำเนินการเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า แน่นหนา ถาวร กับ
งบประมาณที่เสียไป 

นายนพพล  บุญชูใสย  ขอหารือเรื่องการตั้งตู้กดเงินที่เทศบาลตำบลนามะเขือเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1/  ประชาชน จะเป็นตู้กดเงินของธนาคารออมสินหรือธนาคารกรุงไทยก็ได้ เพราะเห็นที่อ่ืนมี 
เลขานุการสภาฯ   ขอฝากให้คณะบริหารได้พิจารณาประสานงานกับธนาคารด้วย 
นายชัยณรงค์  อทุุมทอง             ขอเพ่ิมเติมเรื่องการก่อสร้างโครงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง เนื่องจาก 
ประธานสภาฯ     ชาวบ้านได้ร้องเรียนทางโทรศัพท์มาที่กระผมให้ไปตรวจสอบดูว่าไม่ม่ันคง แข็งแรง กระผม 

คิดว่าต้องมีเสาค้ำยันเพ่ิมอีก 6 ต้น หากไม่มีจะมีข้อร้องเรียนเกิดข้ึน หากนายกเทศมนตรี 
อนุมัติให้การดำเนินการผ่าน ขอเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ ขอเชิญครับ 

ร้อยตรีเรืองรอง  คะกิจ  อยากทราบเรื่องโครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลตำบลนามะเขือโดยใช้กระเบื้องปูทับหิน 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  อ่อน ซึ่งพ้ืนหินอ่อนมีสภาพดีอยู่แล้วไม่ควรปรับปรุง ไม่ทราบว่าทำไมถึงไม่ปรับปรุงหลังคา  

ฝ้า เพดานรอบนอก ห้องน้ำ บันไดทางขึ้นลง ติดตั้งเครือ่งปรับอากาศหรือภูมิทัศน์รอบนอก
เพ่ือเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลในเวลาที่ประชาชนมาประชุมหรือติดตอ่ราชการเพราะใช้
งบประมาณในการปูกระเบื้องจำนวนมาก ขอฝากให้คณะบริหารพิจารณาถึงความคุ้มค่าใน
การลงทุน ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณที่เป็นเงินภาษีของประชาชน อยากให้ใช้
งบประมาณท่ีได้ประโยชน์จริงๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับชีวิตของประชาชนตำบล    
นามะเขือนำไปสู่ชีวิตที่สร้างสรรค์ 

นายเจียมศกัดิ์  เทวิญญา  กระผมเห็นด้วยกับสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้อภิปรายไปแล้ว ต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่า 
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ควรจะปรับปรุงรอบบริเวณนอกอาคาร ถึงแม้โครงการจะบรรจุในเทศบัญญัติแล้ว คิดว่าการ 

ประมาณราคาเอ้ือผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม อย่าให้พวกกระผมคอยติดตาม หรือ
มีคนมาตำหนิว่าหอประชุมปูพ้ืนสวยแต่รอบนอกอาคารไม่ได้เรื่อง เครื่องปรับอากาศก็ไม่มี 
กระผมจะคอยตรวจสอบก่อนทำ หลังทำ เพ่ือให้เห็นถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ  
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94,800 บาท ถ้าไมป่รับปรุงหอประชุมเทศบาลควรนำงบประมาณไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

นายวิทยา  อารีเอื้อ  ขอเพ่ิมเติมเรื่อง การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 4  จำนวน 19 จุด และขอเพ่ิมเติม  
รองประธานสภาฯ   จำนวน 3 จุด ตามเอกสารนี้ขอฝากเสนอนายกเทศมนตรีด้วย และการปรับปรุงหอประชุม 

เทศบาลตำบลนามะเขือ ที่สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายว่าใช้งบประมาณ 94,800 บาท  
เป็นแค่ค่ากระเบื้อง ถ้ารวมค่าปูน ค่ายาแนว ค่าทราย จะใช้งบประมาณปูกระเบื้องทั้งหมด  
120,000 บาท ซึ่งกระผมคิดว่าพ้ืนอาคารยังสภาพดี คณะบริหารควรจะงดการก่อสร้างไว้ 
ก่อน เพราะถ้าดำเนินการก่อสร้างจะสร้างปัญหาหลายอย่างตามมา อยากให้ระงับการปู 
กระเบื้องไว้ก่อน อยากให้ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า ก่อสร้างห้องน้ำเพ่ิมเติม ติดต้ังเครื่องเสียง  
อยากทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หรือไม่ 

นายพรอำนวย  ไกยะแสง           ขอสนับสนุนเรื่องการติดตั้งตู้กดเงิน ส่วนการประมาณราคาค่าปรับปรุงหอประชุมควรจะมอง  
สมาชิกสภาฯ เขต 2           ถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ขอให้คณะบริหารให้พิจารณาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน กระผม 

ขอชื่นชมประชาชน หมู่ 10 ในการบริหารจัดการเรื่องขยะ ถ้าหากเทศบาลมีปัญหาเรื่องไม่มี 
ทีท่ิ้งขยะก็ขอให้พิจารณาให้ชาวบ้านจัดเก็บขยะเอง ไม่ต้องให้บริการจัดเก็บขยะเพราะมี 
ปัญหามากตั้งแต่เริ่มต้นที่มีรถเก็บขยะ ถ้าหากทำได้ก็จะลดงบประมาณลงได้มาก ปัญหานี้ 
เกิดข้ึนมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขอให้คณะบริหารได้พิจารณาถึง 
ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ 

นายลพิน  การรักษ์           ขออภิปรายเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้  
สมาชิกสภาฯ เขต 2               1. การซ่อมแซมถนนลูกรังเพิม่เติม ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ขณะนี้ยังไม่ได้รับ 

        การซ่อมแซม สายคำน้ำแซบ - คำปลาฝา แต่เห็นไปซ่อมแซมท่ีหมู่บ้านอ่ืน ขอเชิญ 
        คณะบริหารได้ออกสำรวจเพราะถนนชำรุดเพ่ิมมากขึ้น 

        2. ประชาชนได้สอบถามเรื่องรถยนต์ส่วนกลางคันเดิมว่าชำรุดมาก ขอฝากให้ 
                                                  คณะบริหารได้กำชับพนักงานได้ดูแลรักษาซ่อมแซม 
        3. การปรับปรุงหอประชุมเทศบาล เรื่องการปูพ้ืนกระเบื้อง กระผมเห็นว่าพ้ืนเดิมดีอยู่ 

        แล้วถ้าปรับปรุงใหม่จะไม่คุ้มค่าในการใช้งบประมาณ และการทาสีภายในอาคาร  
        ภายนอกอาคาร และฝ้าเพดาน โดยใช้งบประมาณ 50,000 บาทข้ึน ควรประมาณ 
        การรวมกันเพ่ือไม่เป็นการเอ้ือประโยชน์ 

นายชัยณรงค์  อุทุมทอง             ขอเพ่ิมเติมเรื่องการปรับปรุงหอประชุม กระผมเห็นด้วยกับรองประธานสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ     เปลี่ยนแปลงจากปูกระเบื้องมาเป็นซ่อมแซมภายนอก หรือทำอย่างอ่ืนที่จำเป็นกว่านี้ขอให้ 

คณะบริหารได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง กระผมเห็นว่าพ้ืนเดิมยังสภาพดี และ 
ขอให้นายกเทศมนตรีพิจารณาเร่งจัดซื้อชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม เก้าอ้ีเบาะนวม โต๊ะ  
ทำงาน เครื่องปรับอากาศติดตั้งในห้องกิจการสภา และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งงบประมาณ 
ไม่เกิน 100,000 บาท ขอความอนุเคราะห์นายกเทศมนตรีด้วย ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ 
ตอบข้อซักถามเรื่องอ่ืนๆ  

นายประมวล  ศรีดาแก้ว            ขอตอบข้อซักถาม ดังนี้  
นายกเทศมนตรี        1. เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เก่ียวกับกิจการสภา จะเร่งดำเนินการจัดซื้อโดยด่วน 
       2. ขอแจ้งเรื่องพนักงานเทศบาลสอบเลื่อนระดับสายงานผู้บริหาร จำนวน 4 คน  

                 ผลปรากฎว่าสอบผ่านทั้ง 4 คน แต่มีอยู่ 2 คน ที่จะถูกเรียกตัวให้ไปรายงานตัวก่อน  
                 คือ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สะตะ  สอบเลื่อนระดับได้เป็นผู้อำนวยการกองคลัง   
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                      2. นางเพ็ญจันทร์  พิสมัย สอบเลื่อนระดับได้เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษา ส่วนอีก  

       2 คน คอื นางสาวสุธาสินี  เซ็นกลาง สอบเลื่อนระดับได้เป็นรองปลัดเทศบาล และ 
       นางบัวจันทร์  แซ่ตั้ง สอบเลื่อนระดับได้เป็นผู้อำนวยการกองคลังระดับกลาง เพ่ือเป็น 
       การแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเทศบาลที่จะเลื่อนระดับ จะ 
       จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.       
       ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนามะเขือ หลังจากเสร็จพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร  
       ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

       3. ขอแจ้งเรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) ตามมาตรการของจังหวัด 
       กาฬสินธุ์ ฉบับที่ 42 การจัดกิจกรรมห้ามรวมกันเกิน 300 คน ถ้าเกิน 300 คน  
       ต้องขออนุญาตนายอำเภอสหัสขันธ์ การแจ้งต้องภายใน 7 วัน ซึ่งในการจัดกิจกรรม 
       บายศรีสู่ขวัญนี้ก็ไม่เกิน 200 คน จึงไม่ต้องขออนุญาตจัดงาน 
   4. โครงการปรับปรุงหอประชุมเทศบาลนั้น สมาชิกสภาเทศบาลอยากให้ระงับไว้ก่อน  
       กระผมขอศึกษาว่าได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาแล้ว ขั้นตอนระเบียบจะต้องทำอย่างไร ขอ 
       ไปศึกษาดกู่อน 

นายพิมพ์  นันประดิษฐ์              ขอตอบข้อซักถามเรื่องการซ่อมแซมประตูรถยนต์ส่วนกลางคันเดิม คณะบริหารได้ปรึกษากัน   
รองนายกเทศมนตรี    แล้วว่าจะซ่อมแซมหรือจำหน่ายเพราะอายุการใช้งานของรถเกือบ 20 ปี และขอแจ้งว่ารถ 
                                          กู้ชีพของเทศบาลกำลังส่งซ่อมแซม หากมีเหตุด่วนเทศบาลจะแจ้งไปที่ศนูย์กู้ชีพเพ่ือจะได้ 
                                          บริการผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันเวลา ส่วนเรื่องการซ่อมแซมถนนที่สมาชิกสภาได้แจ้งซ่อมแซมเข้า 
                                          มาต้องขอขอบคุณมาก จะได้แจ้งผู้รับผิดชอบต่อไป    
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไมมี่ 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  หากไม่มี กระผมขอขอบคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนามะเขือทุกท่าน  
 ประธานสภาฯ และขอปิดการประชุม  
ปิดการประชุมเวลา 12.30  น. 
 
 

(ลงชื่อ)        จิรัชยาวัฒน ์ ทวาศรี      ผู้จดและพิมพ์รายงานการประชุม 
(นางสาวจิรัชยาวัฒน์  ทวาศรี) 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
(ลงชื่อ)         นพพล  บุญชูใสย       ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
              (นายนพพล  บุญชูใสย) 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 /เลขานุการสภาเทศบาล 
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- รายงานการประชุมสภาเทศบาล               -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุม 
ไดมี้การรับรองในการประชุมสภาเทศบาล                 สภาเทศบาลตำบลนามะเขือแล้ว  เห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่1 
ประจำปี  2565       

 ลงชื่อ    สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา      ประธานคณะกรรมการ 
                (นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา ) 
ลงชื่อ   ชัยณรงค์  อทุุมทอง     ประธานสภาฯ 
       (นายชัยณรงค์  อุทุมทอง)   ลงชื่อ        เจียมศกัดิ ์ เทวิญญา             กรรมการ 
                  (นายเจียมศกัดิ์  เทวิญญา ) 
 

ลงชื่อ          สุพรรณ  สุมาชัย                   กรรมการ 
                   (นายสุพรรณ  สุมาชัย ) 
 

 ลงชื่อ         นพพล  บุญชูใสย                เลขานุการสภาฯ          
      (นายนพพล  บุญชูใสย) 


